

# IPHO 2022

## TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CÓ 3 HUY CHƯƠNG VÀNG

NGÀY 16/7, BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÍNH THỨC CỦA ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM TẠI OLYMPIC VẬT LÝ QUỐC TẾ 2022 (IPHO 2022) DO THỤY SĨ ĐĂNG CAI TỔ CHỨC TỪ NGÀY 10-17/7/2022 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VỚI SỰ THAM GIA CỦA 368 THÍ SINH THUỘC 77 ĐOÀN ĐẾN TỪ 75 QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ.



### LAN ANH

**Đ**ội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 5 học sinh dự thi đều đoạt giải, gồm 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng.

Cụ thể, 3 học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN là: Lê Minh Hoàng, học sinh lớp 12; Vũ Ngô Hoàng Dương, học sinh lớp 11; Võ Hoàng Hải, học sinh lớp 10 đoạt huy chương Vàng.

Em Nguyễn Đăng Phúc, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đoạt huy chương Bạc;

Em Phùng Công Hiếu, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đoạt huy chương Đồng.

Với tỉ lệ 100% đoạt huy chương và theo cách xếp hạng huy chương, Việt Nam đứng thứ 5, sau Trung Quốc, Romania, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Đây là năm đầu tiên, Việt Nam có học sinh lớp 10 (em Võ Hoàng Hải) tham dự và đoạt huy chương Vàng.

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp kỳ thi này được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đội tuyển quốc gia Việt Nam thi trực tuyến tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Việc tổ chức kỳ thi đã được chuẩn bị chu đáo, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Ban tổ chức IPHO.

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển dự thi, Võ Hoàng Hải đã xuất sắc mang về huy chương Vàng. Hải cũng là học sinh nhỏ tuổi nhất và cũng là học sinh lớp 10 đầu tiên của Việt Nam giành giải Nhất quốc gia môn Vật lý.

Trước đó, Hoàng Hải từng là cái tên khá nổi bật của khối THCS, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Em từng giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi trong nước và quốc tế như huy chương Vàng trong kỳ thi Olympiad Toán Singapore và Châu Á SASMO trong 2 năm liền 2018 và 2019 tại Việt Nam; Huy chương Vàng trong kỳ thi khoa học quốc tế VANDA tại Việt Nam năm 2019 và huy chương Bạc trong kỳ thi khoa học quốc tế VANDA tại Singapore 2019...